

## ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

### เรื่อง รับผิดชอบการจัดตั้งพรรคการเมือง

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคธรรมรัฐ ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๖/๒๕๕๒ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรค การเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ของพรรคธรรมรัฐ ดังนี้

#### นโยบายพรรคธรรมรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒

##### ๑. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง

พรรคธรรมรัฐ เป็นพรรคมหาชนทุกคนเป็นเจ้าของ มีการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้ “คุณธรรมคู่การเมือง”

ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการสร้างพรรคในลักษณะ พรรคมหาชน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มที่มีโอกาสเป็นเจ้าของเข้ามามีส่วนร่วม ทางการเมือง เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแรงงาน กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มศาสนา กลุ่มคน ด้อยโอกาส กลุ่มสิทธิมนุษยชน

ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูประบบการเมืองอย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนา โครงสร้างการเมืองวุฒิสมาชิกควรเป็นตัวแทนจากกลุ่มชนต่างๆ หลากหลายอาชีพ

จากกลุ่มชนในเมืองและในชนบท คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรก็ควรมีตัวแทนจากหลายอาชีพในกลุ่มนั้นๆ นอกเหนือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสมาชิก นักวิชาการ เพื่อการพิจารณาอย่างรอบคอบอันเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มนั้นอย่างแท้จริง

สนับสนุนการกระจายอำนาจทางการเมืองให้คนทุกกลุ่มเพื่อให้มีโอกาสพัฒนาตนเอง การปกครองท้องถิ่น ให้ประชาชน ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมเข้าแสดงความคิดเห็นพัฒนาท้องถิ่นตน โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้กับสังคมเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

ส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชนโดยให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย รักประชาธิปไตย รู้หน้าที่สิทธิเสรีภาพของตนในสังคม มีความรับผิดชอบ มีวินัย ทำตามกติกาของสังคม ส่งเสริมให้มีความคิดเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทำงานเป็นหมู่คณะได้ เห็นคุณค่าและเคารพในสิทธิของผู้อื่น ให้ความเท่าเทียมกัน ยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ถึงแม้จะขัดแย้งกับความคิดเห็นหรือผลประโยชน์ของตน

สนับสนุนเร่งแก้ไขกฎหมายลูกทุกข้อที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ออกกฎหมายลูกที่สอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญในเรื่องการให้สิทธิเสรีภาพแก่ชนกลุ่มน้อยและอื่นๆ

สนับสนุนประชาชนและสื่อมวลชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางและรูปแบบในการพัฒนาประเทศ โครงการที่สำคัญทุกระดับ ตลอดจนมีส่วนร่วมตรวจสอบการทำงานของภาคราชการให้เป็นไปอย่างสุจริต รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

## ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

ประเทศไทย มีแนวคิดว่าจะระบบเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับระบบสังคมไทย ต้องเป็นระบบเศรษฐกิจที่คนทุกคนทุกกลุ่มในสังคมจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน การพัฒนาเศรษฐกิจใช้คนเป็นศูนย์กลาง โดยหวังผลประโยชน์ตกแก่คนทุกคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง เน้นการกระจายรายได้ไปยังคนทุกหมู่เหล่า ทุกประเภท ไม่ใช่รวมความมั่งคั่งไว้กับคนส่วนน้อยเพียงบางกลุ่ม ใช้นโยบายกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น

เสนอให้ออกกฎหมายคุ้มครองธนาคารหมู่บ้าน กลุ่มสัจจะ กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มการเงินอื่น ๆ ของชาวบ้านทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

สนับสนุนระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้ภูมิปัญญาไทยวิถีชีวิตไทยตามสถานภาพในชุมชนเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันกับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ให้ผลผลิตสู่ตลาดทั้งภายในระดับชุมชนทั่วทุกภูมิภาคและส่งออกต่างประเทศ

จะสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบในประเทศและธุรกิจนั้นไม่ทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชาติ ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่รัฐสนับสนุน ควรมุ่งเน้นในการเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิต การเงิน เทคโนโลยี และการจัดการ การจัดหาตลาดต่างประเทศ

จะให้ความสำคัญกับการสนับสนุน วิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางที่มีศักยภาพ โดยจัดให้เป็นการเร่งด่วนในการพัฒนาเครือข่ายการตลาดสู่ระดับโลก เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ

สนับสนุนให้มีการปรับปรุงนโยบาย ทิศทางการบริหาร แนวทางปฏิบัติ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศและ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาการส่งออกของสินค้าระหว่างประเทศ

สนับสนุนส่งเสริมโครงการที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอีกโครงการหนึ่งตามแนว ความคิดของบรรพบุรุษไทยมาเป็นเวลา ๑๐๐ กว่าปีแล้วที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลว่า ประเทศไทยควรขุดคลอง “คอคอดกระ” เชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทย เพื่อเป็นทางเดินเรือสากล ให้คนทุกประเทศทั่วโลกได้ร่วมใช้ประโยชน์จะส่งผลให้ คนไทยได้ประโยชน์อย่างมหาศาล

### ๓. นโยบายด้านเกษตรกรรม

พรรคธรรมรัฐ ถือว่าภาคเกษตรกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน จึงมุ่งสนับสนุนเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ ประenomหนี้ระหว่างเจ้าหน้าที่กับลูกหนี้ โดยขยายเวลาการชำระหนี้ ยกเลิกดอกเบี้ย แต่ให้ผ่อนชำระเงินต้นคืนในระยะยาว ส่วนหนี้สินนอกระบบของเกษตรกร จะช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบการเงินที่ถูกต้อง เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่สูง

ส่งเสริมให้องค์การตลาดเพื่อการเกษตร และสหกรณ์เข้ามามีส่วนในการ รับจำหน่ายหรือรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จะจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินกู้ จัดหาบุคลากร และหน่วยงานเฉพาะกิจ ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยให้มีการ ติดตามผลและประเมินผล

จะช่วยพัฒนาการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีทั้งคุณภาพและปริมาณเหมาะสมกับการบริโภค ซึ่งทำให้มีรายได้อย่างสม่ำเสมอต่อการดำรงชีพหรือเพื่อการค้ำนำเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม

จัดหาแหล่งน้ำปรับปรุงระบบชลประทานกระตุนและส่งเสริมให้มีการใช้หลักวิชาการสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องในการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณอย่างเหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีอันเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือกับเพื่อนบ้านในการเชื่อมโยงถ่ายทอดความรู้ในเชิงวิชาการด้านการเกษตรกรรม การตลาด ทักษะ การพัฒนาพันธุ์พืชสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งช่วยให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน

กำหนดประเภทสัตว์พืชเศรษฐกิจที่ใช้บริโภคภายในประเทศเหมาะสมกับภูมิศาสตร์และศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นการตลาดหรือผลผลิตที่แปรรูป เพื่อประโยชน์ทางกิจกรรมการเกษตรที่เหมาะสมและยั่งยืน

กำหนดพื้นที่เฉพาะสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์พืชเศรษฐกิจที่ต้องการ คำนึงถึงความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ของแต่ละเขต สำหรับสัตว์และพืชแต่ละชนิด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ป้องกันสายพันธุ์สัตว์พืชที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมไม่ให้ต่างชาตินำไปจดทะเบียนสิทธิบัตร

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของคนไทยในชุมชน เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินที่ยึดครองโดยไม่ถูกต้องเป็นธรรม จัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเกิน ๕๐ ไร่

ให้มีการตรวจสอบการเช่าที่ดินของรัฐไม่เกินคนละ ๑๐๐ ไร่ ที่ดินส่วนที่เหลือจัดสรรให้ผู้อื่นเช่าต่อไป ปรับราคาเช่าให้เหมาะสมกับผลประโยชน์ที่ได้ตามความเป็นจริง

#### ๔. นโยบายด้านอุตสาหกรรม

พรรคธรรมรัฐ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศและวัตถุดิบทางการเกษตรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ

กำหนดประเภทของอุตสาหกรรมที่ควรได้รับการสนับสนุนให้ผลิตในประเทศ โดยคำนึงถึงความสามารถในด้านการแข่งขัน ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนหรือเกิดน้อยที่สุด ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในเชิงคุณภาพเกิดความปลอดภัย

ส่งเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือน อุตสาหกรรมขนาดกลางให้มากขึ้น ที่เป็นอุตสาหกรรมการแปรรูปจากผลผลิตทางเกษตรกรรมให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในตลาดระดับโลกได้

กระจายโรงงานอุตสาหกรรมออกสู่ชนบทที่มีวัตถุดิบ แรงงาน การคมนาคมสะดวกมีพลังงานเพียงพอใช้แรงงานในท้องถิ่น

สนับสนุนให้เอกชนร่วมกันดำเนินการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ให้มีการแข่งขันกันโดยเสรี ส่งเสริมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยออกสู่ตลาดโลกมิให้ถูกกีดกันหรือจำกัดโดยมาตรการที่ไม่เป็นธรรม

ปรับปรุงและขยายเครือข่ายการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมไปทั่วทุกภูมิภาค ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

พัฒนาปรับปรุง ขยายบริการสื่อสารให้ทันสมัย เพื่อสามารถบริการประชาชนทั่วทุกชุมชน เพื่อตอบสนองการขยายตัวการลงทุน จัดตั้งองค์กรกำกับดูแลการสื่อสารที่มีความเป็นกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

๕. นโยบายด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้และทำเงินตราเข้าประเทศสูงที่สุด เป็นอุตสาหกรรมที่กระจายรายได้ไปสู่ประชาชนทั่วประเทศลงทุนน้อยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อย

สนับสนุนให้จัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยว เพื่อบริหารงานท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบต่อเนื่องสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบการท่องเที่ยว มีการพัฒนาระบบบริหารบริการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนให้มีการสำรวจหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อเป็นการจูงใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

พัฒนาทางบุคลากรการท่องเที่ยว ให้ปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวอย่างซื่อสัตย์สุจริต

พัฒนาบุคลากรภาคเอกชน ให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม และประทับใจ

สนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม เพื่อผลประโยชน์การท่องเที่ยว

พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้ล้ำหน้า เพื่อดึงเงินตราจากต่างประเทศในระดับโลกแถบภูมิภาคเอเชีย

๖. นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

๖.๑ การศึกษา

ส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนทุก ๆ คน ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อให้คนทุกคนเข้าถึงการศึกษาและมีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างมีคุณค่า

ส่งเสริมระบบการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเตรียมพัฒนาความพร้อม

ประกันโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี อย่างทัดเทียมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน

จัดให้มีโรงเรียนที่รองรับเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กเร่ร่อน เด็กปัญญาอ่อน เด็กชุมชนก่อสร้าง เด็กชุมชนแออัด

ส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้เขาได้พัฒนาตนเองเท่ากับเด็กปกติ ไม่เป็นภาระแก่สังคม

สนับสนุนให้มีการลดต้นทุนด้านการศึกษาในภาคเอกชน รวมทั้งให้สิทธิพิเศษในการลดหย่อนค่าสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา

สนับสนุนให้เอกชนจัดโรงเรียนหรือส่งเสริมการศึกษาสำหรับงานเฉพาะกลุ่มเพื่อให้เกิดการขยายโอกาสให้แก่คนกลุ่มต่าง ๆ

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายตามความต้องการและความสอดคล้องของท้องถิ่นและสภาพเศรษฐกิจ

ส่งเสริมให้มีสถาบันผลิตครูที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีทักษะในการแนะแนวทางแก่นักเรียนได้พัฒนาตนเอง



สนับสนุนครูทำผลงานด้านวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  
สนับสนุนเด็กนักเรียนที่เป็นเลิศทางวิชาการ ในสาขาวิชาต่างๆ  
ได้มีโอกาสเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก

สนับสนุนการใช้เสรีภาพทางวิชาการ สามารถเสนอความคิดเห็น  
ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ วิจารณ์ได้อย่างอิสระภายใต้จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ  
โดยไม่ขัดกับหลักกฎหมาย

#### ๖.๒ การกีฬา

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันทางพลศึกษาและการกีฬา  
ในทุกจังหวัด และจัดสร้างศูนย์กีฬาในภูมิภาคต่างๆ เพื่อรองรับการจัดการแข่งขัน  
กีฬาระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

สนับสนุนองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น  
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมงาน  
ประสานกัน บริหารและการจัดการด้านพัฒนากีฬาควบคู่กันไป

สนับสนุนให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการกีฬาให้ทันสมัย

ส่งเสริมให้มีการพัฒนากีฬาบางชนิดไปสู่การอาชีพกีฬา เช่น  
มวยไทย มวยสากล ฟุตบอล กอล์ฟ วายน้ำ ยิมนาสติก แข่งเรือ แข่งรถ  
โดยมีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้องเป็นมาตรฐาน

ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการกีฬา  
แต่ละประเภทที่สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน

ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีการออกกำลังกาย  
เพื่อสุขภาพแก้ปัญหาสาธารณสุข

ส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาประจำท้องถิ่น และออกกฎหมายคุ้มครอง

๗.๓ การศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

พรรคธรรมรัฐสนับสนุนในความเชื่อของลัทธิทางศาสนาทุกศาสนา ในประเทศไทยให้มีการจัดกิจกรรมตามความถนัดที่ไม่ขัดกับกฎระเบียบ

ถ้าศาสนาใดมีกลุ่มผู้ปฏิบัติแตกต่างออกไปจากศาสนาเดิม ซึ่งมีการปฏิบัติที่ขัดกับกฎกติกาของศาสนาหรือกลุ่มความเชื่อเดิม ให้พิจารณาเป็นกลุ่มความเชื่อใหม่โดยอิสระ เป็นการลดปัญหาการขัดแย้ง

ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทขององค์กรศาสนาต่าง ๆ ในการเผยแผร์หลักธรรมพระศาสนา

คุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยร่วมกับองค์กรปกครองคณะสงฆ์ เพื่อให้พุทธศาสนาดำรงอยู่ได้

สนับสนุนโครงการทุกโครงการที่ดำเนินการเพื่อพัฒนาทะนุบำรุงศาสนาทุกศาสนา

๖.๔ ศิลปวัฒนธรรม

สำรวจรวบรวมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศออกกฎหมายคุ้มครอง

ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร์ศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยผ่านกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ

พัฒนานุเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ใช้วิทยาการสมัยใหม่ ค้นคว้าวิจัยโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านทั่วทุกภูมิภาค

ส่งเสริมหน่วยงานปกครองท้องถิ่นทุกประเภทในการอนุรักษ์และ  
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

พัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือทางการศึกษา  
คั่นคว่า วิจัย และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย

๗. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านสิ่งแวดล้อม

พรครชรรรัฐ เร่งพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง  
ต่อวิสาหกิจทุกขนาดโดยเฉพาะในด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจ สังคม

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของประชาชน  
ทุกหมู่เหล่าเท่าที่จะทำได้โดยส่งเสริมการศึกษาวิจัยในสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอื่น  
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

พัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ได้ปริมาณคุณภาพเป็น  
ที่ยอมรับ เพื่อการพัฒนาประเทศ

สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยอย่างมีระบบเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา  
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศ

ให้มีการร่วมมือกันระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ธุรกิจภาค  
การผลิตและการบริหารในการสร้างขีดความสามารถของการผลิตแข่งขันกับต่างประเทศ  
และการบริโภคภายในประเทศ

ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีครบวงจรนำผลไปประยุกต์ใช้กับการผลิต นำความรู้ทางวิชาการ  
ไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องและเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่งเสริมให้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคมและการอนุรักษ์อย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สนับสนุนบทบาทของชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนให้มีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

เร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะปัญหา ภาวะน้ำเสีย อากาศเป็นพิษ เสียง สารเคมี การกำจัดสิ่งปฏิกูลกากของเสียจากชุมชน สถานประกอบการ ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

เร่งสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายของมลพิษและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกันแก้ปัญหากับภาครัฐต่อไป

## ๘. นโยบายด้านสังคม

ประเทศไทยมีลักษณะหลายประการที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสังคมใหม่ที่ยังยึดติดในค่านิยมความเชื่อเก่าๆ ในการยอมรับคุณค่าความแตกต่างหลากหลาย และการให้เกียรติกันบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์ แม้ระหว่างคนเมืองกับคนชนบท

พรรคธรรมรัฐ จำเป็นต้องเสนอรูปแบบการปฏิรูปสังคมด้านต่างๆ เช่น การปฏิรูปค่านิยม โดยมีหน่วยงานที่ดูแลด้านวัฒนธรรม สถานศึกษา สื่อมวลชนบุคคลที่เป็นที่เคารพของคนในสังคม การร่วมมือกันปฏิรูปค่านิยม โดยส่งเสริมการใช้ระบบคุณธรรมเป็นเกณฑ์วัดคุณค่า โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการต่างๆ ส่งเสริมการแบ่งชนชั้นที่ความดีงาม การกระทำความดีการณรงค์เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานความคิดของคนให้อยู่บนฐานคุณธรรมส่งเสริมสังคม

ในเรื่องการเคารพในสิทธิเสรีภาพของแต่ละคน เพราะคนทุกคนตระหนักว่าตนเองมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์

ปฏิรูปมิให้ภาษาที่แสดงถึงการแบ่งแยกชนชั้น ส่งเสริมให้ใช้ภาษาที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของแต่ละคนเท่าเทียมกัน เป็นภาษาที่ไม่แบ่งแยกชนชั้นหรือกลุ่ม

ปฏิรูปให้ยอมรับคนเก่ง มีคุณธรรม มีความสามารถ เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ โดยมีคิดถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มชน

พรรคมุ่งส่งเสริมการชำระไว้ซึ่งความแตกต่างของวัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆ ที่มีในประเทศทั้งของคนกลุ่มน้อย คนต่างศาสนา ต่างความเชื่อ เปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมตามความเชื่อเพื่อให้คนทุกกลุ่มมีความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับมีคุณค่าเกิดความผูกพันชำระไว้ซึ่งเอกภาพในความแตกต่าง

มุ่งส่งเสริมให้คนในสังคมรักความเป็นธรรม ไม่มีใจอคติหรือลำเอียง เพราะไม่ใช่พวกพ้อง ต่างศาสนา ต่างกลุ่ม ความมีฐานะและตำแหน่งในหน้าที่การงาน

มุ่งส่งเสริมการเสียดสละเพื่อส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ ควรมีชมรมเพื่อกิจการสาธารณะกระจายเป็นเครือข่าย การสร้างเครือข่ายที่กว้างขวางช่วยให้คนทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อใช้เวลาทำประโยชน์ให้แก่สังคม เป็นการสร้างจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม

มุ่งส่งเสริมการสร้างสังคมชุมชนนิยม ชุมชนนิยมเป็นกลุ่มคนที่มีเป้าหมายร่วมกันทำประโยชน์ร่วมกันเพื่อสมาชิกและสังคม คนในชุมชนทำกิจกรรมที่ชอบร่วมกันช่วยเหลือกัน รวมทั้งการปกป้องคุ้มครองสิทธิให้กับกลุ่มและการส่งเสริมให้กลุ่มมีเสรีภาพทางความคิดที่เป็นของตัวเอง เพราะเสรีภาพทางความคิดของชุมชนช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกันและเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

มุ่งส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยนิยม ปลุกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของทุกคนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพของตน ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นชุมชน ส่งเสริมการยอมรับในความแตกต่าง ส่งเสริมการเรียกร้องสิทธิเพื่อกลุ่มชนที่เสียเปรียบในสังคมโดยไม่เลือกปฏิบัติว่าเป็นกลุ่มใด พวกใด

เสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันครอบครัว เพราะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหนึ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นเครื่องชี้ว่าเป็นสังคมที่ได้รับการพัฒนาแล้วหรือไม่ ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของความรักความผูกพันกันในเบื้องต้น ดังนั้นจึงต้องให้การศึกษ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัว ควรมีหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อให้ประชาชนสามารถกำหนดรูปแบบครอบครัวในอุดมคติกลายเป็นจริงได้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของครอบครัวให้เกิดชมรมหรือหน่วยงานให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัวกระจายไปทั่วประเทศ ส่งเสริมสื่อมวลชนจัดรายการสำหรับครอบครัว เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของคนในครอบครัว สนับสนุนให้ครอบครัวพัฒนาศักยภาพของสมาชิกให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเอง

#### ๕. นโยบายด้านสาธารณสุข

พรรคธรรมรัฐมีนโยบายให้ประชาชนมีสุขภาพดีทุกชุมชน โดยสนับสนุนให้มีโรงพยาบาลทุกอำเภอ และสถานีอนามัยทุกตำบล ให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐานคุณภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและพอเพียง มีการกระจายบุคลากร เครื่องมือทางการแพทย์ นำเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัยไปสู่ชุมชน

ใช้ระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ขยายผลให้ประชาชนเข้าใจในการรักษาสุขภาพ และป้องกันโรคทั้งในครอบครัวและท้องถิ่นภูมิภาค

สนับสนุนหน่วยงานที่ทำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ ควบคุมโรคติดต่อในคน ในสัตว์

ตรวจสอบสภาพแวดล้อม ที่เป็นภัยต่อสุขภาพของอนามัยคนและสัตว์ กำหนดให้มีระบบกำจัดของเสียจากสถานที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

จัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคให้แก่ประชาชนในชนบททุกชุมชน กำหนดมาตรการตรวจสอบการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย และได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกันในการบริโภคผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร ยารักษาโรค สินค้าที่อำนวยความสะดวกอื่น ๆ

ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยการใช้สมุนไพรไทยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สาธารณสุขและเพื่อการค้า ให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภูมิปัญญาไทย

ส่งเสริมระบบการประกันสุขภาพระบบส่งต่อผู้ป่วย โดยเน้นที่กลุ่มคน ยากจนและด้อยโอกาสในสังคม

บำบัด พื้นฟูให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถดำรงตนอยู่ได้ในสังคมได้อย่าง ปกติสุขและไม่กลับไปเสพอีก

#### ๑๐. นโยบายด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง

พรรคธรรมรัฐส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพในกลุ่มสมาชิกของ อาเซียนและกับกองทัพของชาติพันธมิตรของไทย โดยเฉพาะการวางระบบการบริหาร การจัดการระบบระวางภัยทางทะเล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทางทะเลร่วมกัน

สนับสนุนให้กองทัพเสริมสร้างความทันสมัยให้กับกำลังพล อาวุธ  
ความนิยมทางหลักการ องค์กรของกองทัพให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ส่งเสริม สนับสนุนกองทัพอาสาสมัครระบบกำลังสำรองของประเทศ  
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษาของกำลังพลในระดับต่างๆ ทั้งสามเหล่าทัพ  
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันประเทศและความมั่นคงแห่งชาติ

สนับสนุนการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างภูมิภาคเกี่ยวกับพรมแดน  
ทั้งทางบกและทางทะเล และปัญหาอื่นด้วยสันติวิธี

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการกิจระหว่างประเทศอันเป็นการสร้างเกียรติภูมิ  
ของกองทัพไทยกับกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

สนับสนุนให้กองทัพช่วยเหลือสังคมยามสันติแก่ผู้ประสบภัย การค้า  
ยาเสพติด คำสั่งผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพื้นที่เขตชายแดนเกี่ยวกับ  
คุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจของชุมชนเพื่อความมั่นคงของชาติ

#### ๑๑. นโยบายด้านการต่างประเทศ

ประเทศไทยเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตย ดำเนินนโยบายเสรีสอดคล้อง  
กับเอกลักษณ์ของชาติ โดยยึดหลักความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติร่วมกันทุกฝ่าย  
อย่างเท่าเทียมกันในสังคมเอเชียและสังคมโลก

ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ  
กับนานาชาติ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ

ส่งเสริมระบบการค้าระหว่างประเทศกับงานการทูตในลักษณะผสมผสาน  
เอื้ออำนวยต่อกัน ทั้งนี้เพื่อช่วยขยายตลาดการส่งออกของประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  
โดยไม่เลือกระบบสังคมที่แตกต่างกัน



ส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานในประเทศ ในการหาข้อมูลไปประสานกับวิสาหกิจในต่างประเทศที่ต้องการมาลงทุนในไทยอย่างจริงจัง

ตรวจสอบการรับความสนับสนุนจากต่างประเทศ จะต้องปราศจากเงื่อนไขที่จะทำให้ลายผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนเป็นการแทรกแซงกิจการภายในทั้งปวงของชาติ

ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวให้ทันสมัย โดยประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานราชการด้านต่างประเทศกับเอกชนเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

#### ๑๒. นโยบายด้านการปฏิรูปคุณธรรมจริยธรรม

คุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานของพฤติกรรมของประชาชนในสังคม ทำให้ตัดสินใจได้ว่าอยู่บนฐานความถูกต้องหรือไม่ มีเหตุมีผลโดยยึดหลักการเห็นคุณค่าของคนมากที่สุด คุณค่าของคนอยู่ที่ความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ สังคมปัจจุบันมีคนให้เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน เอารัดเอาเปรียบ มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม จึงเห็นสมควรที่จะต้องมีการปฏิรูปคุณธรรมจริยธรรม โดยการสร้างผู้นำทางความคิดเชิงคุณธรรม ซึ่งได้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ข้าราชการ นักการเมือง นักกฎหมาย นักเขียน ผู้แต่งวรรณกรรม ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน นักร้อง นักแสดง ผู้มีอำนาจทางการเมืองทางเศรษฐกิจและสื่อมวลชน การคัดเลือกและกลั่นกรองค่านิยมที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมที่มีคุณธรรมเป็นศูนย์กลาง การรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมที่เข้ากับวิถีชีวิตไทย ซึ่งให้เห็นผลร้ายของการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมให้มีระบบการตรวจสอบซึ่งกันและกันในระดับต่าง ๆ ตรวจสอบผู้ไร้คุณธรรมจริยธรรมในสังคม มีการควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพ กำหนดกติกาด้านคุณธรรม

จริยธรรมผ่านทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีผลบังคับใช้ในภาคปฏิบัติในทุกสาขาวิชาชีพ มีการสร้างมาตรฐานชีวิตทางคุณธรรม พิจารณาที่ความดีงามที่ปฏิบัติต่อสังคม เสียสละ ส่งเสริมการวัดคุณค่าคนบนพื้นฐานความดี โดยไม่เลือกปฏิบัติสภาพเช่นนี้จะช่วยให้คนในสังคมเกิดความคิดสร้างสรรค์ ไม่ท้อแท้ต่อการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน

### ๑๓. นโยบายด้านการปฏิรูประบบราชการ

ระบบราชการที่มีคำสั่งจากส่วนกลาง ส่งผลให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสูญหาย ดังนั้นควรนำผสมผสานระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลาง เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในส่วนของตน

พรรคธรรมรัฐเสนอว่าควรจัดตั้ง คณะกรรมการประชาชนในส่วนราชการ ระดับต่างๆ ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น โดยคัดเลือกตัวแทนประชาชน เข้าไปมีส่วนร่วมรับทราบนโยบายแผนการปฏิบัติ เสนอความคิดเห็น ติดตามผลงาน ประเมินผล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ เพื่อให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชน

เสนอแนวความคิดการทำงานของหน่วยราชการ ต้องเพื่อประชาชน บริการประชาชน โดยไม่เลือกชนชั้นหรือความแตกต่างใดๆ แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติ

สนับสนุนให้มีการบริการสาธารณะเพื่อทุกคน ทุกกลุ่ม และมีระบบการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อให้ทุกคนอยู่อย่างปกติสุข เช่น คนด้อยโอกาส คนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ

สนับสนุนระบบราชการกระจายอำนาจ ระบบราชการจะต้องเปลี่ยนจากผู้ควบคุม สั่งการเป็นเสนอแนะ ให้คำปรึกษาการจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่น จัดสรรเพื่อพัฒนาตนเอง รัฐต้องเป็นผู้ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการรวมกลุ่ม

สนับสนุนการลดบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งหลายครั้งในอดีตใช้กฎหมายความมั่นคงในการจัดการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มชนบางกลุ่ม ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไม่ยุติธรรม จึงจำเป็นต้องปรับฐานความคิดของหน่วยงานนี้ให้เคารพในสิทธิเสรีภาพในความแตกต่างของกลุ่มคน โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ดินแดนพื้นที่อาณาเขต ซึ่งก่อให้เกิดความแตกแยก หน่วยงานความมั่นคงควรเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมค่านิยม เอกภาพไม่ควรเป็นหน่วยงานปิดที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม

ส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้ให้อำนาจวุฒิสมาชิกในการแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่ตรวจสอบและรายงานการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เสนอมาตรการแก้ไขเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชน ขอเสนอเพิ่มเติมว่าควรมีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และควรมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ประชาชนกลุ่มต่างๆ

#### ๑๕. นโยบายด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรม นับว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความสงบสุขในกลุ่มชน เพราะเป็นโครงสร้างสังคมแบบหนึ่งที่จะเป็นเครื่องตัดสินชี้ขาดถึงสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของกฎหมาย จึงเห็นว่าหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมควรมีหน้าที่ในสังคมเพิ่มขึ้นอีก กระบวนการยุติธรรมควรเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคน กระบวนการยุติธรรมควรส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก

สิทธิและขอบเขตเสรีภาพของตน ประชาชนมีสิทธิในการตรวจสอบการทำงานของ  
กระบวนการยุติธรรมทุกชั้นตอนและทุกหน่วยงาน เสนอจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชน  
ระบบราชทัณฑ์ธารงไวซึ่งศักดิ์ศรีของมนุษย์ระบบราชทัณฑ์ได้วางระบบการฟื้นฟูคนร้าย  
ให้กลายเป็นคนดีของสังคม กลับเข้าไปอยู่ในชุมชนของเขาอย่างอบอุ่น

#### ๑๕. นโยบายด้านการปฏิรูปสื่อมวลชน

พรรคธรรมรัฐสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนของสื่อมวลชน  
อย่างจริงจังสื่อมวลชนที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้

สื่อมวลชนเป็นต้นแบบของการเคารพในสิทธิมนุษยชน

จัดตั้งองค์กรตรวจสอบสื่อ มีสภาการหนังสือพิมพ์คอยตรวจสอบ  
จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ ควรเป็นองค์กรที่มีตัวแทนมาจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  
ตรวจสอบสื่อด้วยใจเป็นธรรม เสนอระบบคัดเลือกผู้สื่อข่าว โดยการสอบคัดเลือก  
ทดสอบด้านต่าง ๆ สอบผ่านได้รับใบอนุญาต หากปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดจะถูกเพิกถอน  
ใบอนุญาต มีการจัดอันดับคุณภาพของสื่อมวลชนที่เคารพสิทธิมนุษยชนทุกปี เพื่อให้  
ประชาชนทราบ และสามารถเลือกได้ว่าสื่อใดมีความน่าเชื่อถือเป็นประโยชน์มากกว่ากัน  
สื่อควรเสนอรายการอย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองคนกลุ่มต่าง ๆ

#### ข้อบังคับพรรคธรรมรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้จัดตั้งพรรคธรรมรัฐเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดข้อบังคับไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคธรรมรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับจัดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง  
จากนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นต้นไป

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๓ “พรรค” หมายความว่า พรรคการเมือง

“สาขา” หมายความว่า สาขาพรรคการเมือง

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญ

“คณะกรรมการบริหารพรรค” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารพรรค  
การเมือง

“หัวหน้าพรรค” หมายความว่า หัวหน้าพรรคการเมือง

“รองหัวหน้าพรรค” หมายความว่า รองหัวหน้าพรรคการเมือง

“เลขาธิการพรรค” หมายความว่า เลขาธิการพรรคการเมือง

“รองเลขาธิการพรรค” หมายความว่า รองเลขาธิการพรรคการเมือง

“เหรียญกษาปณ์พรรค” หมายความว่า เหรียญกษาปณ์พรรคการเมือง

“โฆษกพรรค” หมายความว่า โฆษกพรรคการเมือง

“กรรมการบริหาร” หมายความว่า กรรมการบริหารพรรคการเมือง

“คณะกรรมการสาขาพรรค” หมายความว่า คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง

“ประธานสาขาพรรค” หมายความว่า ประธานสาขาพรรคการเมือง

“เขตเลือกตั้ง” หมายความว่า เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ  
แบ่งเขตเลือกตั้ง

ข้อ ๔ พรรคการเมืองที่ใช้ชื่อบังคับนี้เรียกว่า “พรรคธรรมรัฐ” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “GOOD GOVERNANCE PARTY” ใช้ชื่อย่อภาษาไทยว่า “ธ.ร.” ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “GG.P.”

ข้อ ๕ เครื่องหมายพรรคและความหมาย



พรรคธรรมรัฐ เป็นพรรคมหาชนทุกคนเป็นเจ้าของมีการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้ “คุณธรรมคู่การเมือง”

สีแดง หมายถึงชาติ ประชาชนมีความสามัคคียอมรับความแตกต่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สีขาว หมายถึงศาสนา ทุกศาสนาทำให้ทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรมและความรับผิดชอบอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

สีน้ำเงิน หมายถึงพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้อำนาจทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ

สีเขียว หมายถึงภาคเกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศ

สีเหลือง หมายถึงพรรคธรรมรัฐ

ข้อ ๖ ตราวางเครื่องหมายพรรค สำหรับประทับรับรองเอกสารของพรรค เป็นเครื่องหมายย่อในลักษณะเดียวกันแต่ใช้ตัวโปร่งสีเดียวกัน ดังในภาพ



ข้อ ๗ พรรคมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๘/๔๑๐ ศูนย์การค้ารามอินทรา ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ โทรศัพท์/แฟกซ์ (๐๒) ๘๗๑๖๘๖๖

การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรคให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยมติเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๘ สาขาพรรคธรรมรัฐที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด ให้เรียกชื่อว่า “พรรคธรรมรัฐ สาขา ..... เขตเลือกตั้งที่ ..... ” โดยมีชื่อของท้องถิ่นนั้น ต่อท้าย

หมวด ๒

สมาชิกภาพ

ข้อ ๙ สมาชิกพรรคมี ๓ ประเภท คือ

- (๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์
- (๒) สมาชิกสามัญ
- (๓) สมาชิกสมทบ

ข้อ ๑๐ สมาชิกกิตติมศักดิ์ได้แก่ บุคคลที่มีอุปการคุณต่อพรรคหรือผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ หรือผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก  
สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบำรุง

ข้อ ๑๑ สมาชิกสามัญได้แก่ บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามข้อบังคับและคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้

สมาชิกสามัญต้องเสียค่าบำรุงพรรคประจำปี ส่วนอัตราที่จัดเก็บจะจัดเก็บเท่าไร และจะจัดเก็บเมื่อใดนั้นให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๑๒ สมาชิกสมทบได้แก่ บุคคลที่ยื่นใบสมัครและคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้เป็นสมาชิกสมทบได้โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุง

ข้อ ๑๓ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกของพรรค

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

(๔) ไม่เป็นคนที่สามารถสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย

(๕) ไม่ถูกคุมขังโดยหมายของศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

(๖) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

(๗) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๘) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

(๙) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข



(๑๐) มีความเข้าใจนโยบาย ตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและจะปฏิบัติตาม  
ข้อบังคับพรรคทุกประการ

ข้อ ๑๔ การสมัครเป็นสมาชิกพรรคให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์  
ของพรรคต่อเลขาธิการพรรค หรือต่อประธานสาขาพรรคแล้วให้เลขาธิการพรรค  
พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรค และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรค  
อนุมัติให้รับเป็นสมาชิกได้ สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับบัตรประจำตัวสมาชิกพรรค  
ไว้เป็นหลักฐานด้วย

ข้อ ๑๕ การคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญต้องทำเป็นหนังสือมีสมาชิก  
สามัญรับรองไม่น้อยกว่าสามคน และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย

คำคัดค้านให้ยื่นต่อเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรค แล้วแต่กรณี  
และให้สงวนคำคัดค้านไว้เป็นความลับ

เมื่อมีคำคัดค้านดังกล่าวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรค  
เพื่อรับหรือไม่รับผู้ถูกคัดค้านเป็นสมาชิกให้ออกเสียงโดยลงคะแนนลับ

ข้อ ๑๖ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิกสามัญ  
โดยจะมีคำคัดค้านหรือไม่ก็ตามให้มีหนังสือแจ้งไปให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว คำวินิจฉัย  
ของคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือว่าถึงที่สุด

ข้อ ๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

(๔) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับพรรคข้อ ๑๓

(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๑๐๓ (๕)

(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบเลิกพรรค

ข้อ ๑๘ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามข้อ ๑๗ (๕) ถ้าสมาชิกผู้นั้นดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยมติของพรรคต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมีติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให้ลงคะแนนลับเท่านั้น

ให้หัวหน้าพรรคส่งรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภา และนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พรรคมีมติ

ข้อ ๑๙ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรคให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์และสมาชิกสมทบยื่นหนังสือเป็นหลักฐานต่อเลขาธิการพรรค และมีผลเมื่อหัวหน้าพรรคลงนามรับใบลาออก

(๒) สมาชิกสามัญยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรคและมีผลเมื่อเจ้าหน้าที่ของพรรคที่สำนักงานใหญ่พรรคได้ลงเลขรับหนังสือแล้ว

### หมวด ๓

#### สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค

ข้อ ๒๐ สมาชิกพรรคมีสิทธิดังต่อไปนี้

(๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค

(๒) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

(๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทำงาน หรือ กรรมการสาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่างๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค

(๔) สิทธิอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค จะพิจารณาเป็นกรณีไป

(๕) สมาชิกที่จะได้รับสิทธิตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ดังกล่าว ต้องมี คุณสมบัติเหล่านี้เพิ่มเติม คือ

(ก) สามารถอธิบายอุดมคติ นโยบาย และข้อบังคับของพรรค ให้ประชาชนเข้าใจ และยินดีเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

(ข) เป็นผู้ที่ไม่มียุทธศาสตร์ หรือบกพร่องจนได้รับการดำเนินจาก คณะกรรมการบริหารพรรค และ/หรือ จากสมาชิกพรรคทั่วไป

(ค) เป็นผู้ที่ไม่เสียสละและพากเพียรในการปฏิบัติตนตามอุดมคติ ของพรรคจนปรากฏผลตามความมุ่งหมายของพรรค

(ง) มีคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ทางด้านวิชาการ หรือประสบการณ์ที่เป็น ผลสำเร็จและมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน

(๖) ถ้าสมาชิกพรรคในสัดส่วนดังต่อไปนี้

(ก) สมาชิกพรรคที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นมีจำนวน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด หรือ

(ข) กรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน กรรมการบริหารพรรคทั้งหมด หรือ

(ค) สมาชิกสามัญทั่วไปของพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนเห็นว่า มติหรือข้อบังคับพรรคในเรื่องใดจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัด หรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับดังกล่าวขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป

ข้อ ๒๑ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพของพรรคและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรคด้วยจิตสำนึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน

(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค

(๓) ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของพรรคโดยเคร่งครัด

(๔) ต้องชำระค่าบำรุงตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

#### หมวด ๔

#### ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิก

ข้อ ๒๒ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมีดังนี้

(๑) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิกพรรคให้มีสมรรถภาพต่อการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว

(๒) พระราชดำเนิรการทางการเมืองอย่างจริงจัง เพื่อให้พรรคได้ก้าวไปสู่การมีบทบาททางการเมือง และเข้าสู่การบริหารประเทศเพื่อความเจริญและสันติสุขของปวงชนชาวไทย

(๓) พรรคจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมเพื่อเพิ่มคุณภาพแห่งชีวิตให้แก่สมาชิกพรรค ด้วยการให้ความรู้ในวิชาชีพต่างๆ ตามความเหมาะสมและตามฐานานุกรม

(๔) พรรคมีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกพรรคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกรอบแห่งกฎหมายและข้อบังคับพรรค

(๕) พรรคจะส่งเสริมและให้การอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคคลให้ดียิ่งขึ้น

#### หมวด ๕

#### การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

ข้อ ๒๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป อันจะส่งผลให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยบนวิถีทางระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นต่อปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้มีการกำหนดแนวทางการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไปดังต่อไปนี้

(๑) พรรคจะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพเพื่อฝึกอบรมให้แก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป

(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อกระตุ้นเตือนให้สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากยิ่งขึ้น

(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมืองที่พึงมี

(๔) พรรคจะส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคโดยสม่ำเสมอ

(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยผ่านสื่อมวลชนอย่างน้อยปีละสามครั้ง

(๖) พรรคจักส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เข้าชมหรือเข้าฟัง การอภิปรายหรือบรรยายทางการเมือง

#### หมวด ๖

#### วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค

ข้อ ๒๔ เพื่อให้สมาชิกพรรคร่วมกันสร้างพรรคให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจของปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้ากัน จึงกำหนดวินัยที่เป็น ข้อปฏิบัติอันควรและไม่ควรไว้ต่อไปนี้

(๑) สมาชิกพรรคทุกระดับต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคและไม่ฝ่าฝืน ต่อระเบียบข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งคำสั่งและประกาศ ของพรรคอย่างจริงจัง

(๒) ไม่ใช่ความเป็นสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อ บุคคลอื่น

(๓) สมาชิกพรรคต้องไม่โจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกพรรคด้วยกันหรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหาย

(๔) สมาชิกพรรคต้องไม่ปกปิดความผิดและไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดสมาชิกพรรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของพรรค ทั้งนี้ ต้องรับแจ้งกรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที

(๕) สมาชิกพรรคต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป

(๖) ผู้ปฏิบัติงานพรรคไม่พียงนำความลับของพรรคที่ได้มีมติไว้ไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม

(๗) ในการดำเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้

(๘) สมาชิกพรรคต้องไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกินสองสมัย

ข้อ ๒๕ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทำให้การเมืองมีคุณธรรม สมาชิกพรรคควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณการเมืองดังต่อไปนี้

(๑) มีความสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

(๒) มีการประพฤติและดำรงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย

(๓) ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารนโยบายและข้อบังคับของพรรค

(๔) มีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบโตใหญ่ด้วยการเชิญชวนบุคคลอื่นเข้าเป็นสมาชิกพรรค

- (๕) มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่าง  
จริงใจ
- (๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี และประสิทธิภาพ  
ของพรรค
- (๗) ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของบ้านเมือง

หมวด ๗

คณะกรรมการบริหารพรรคและที่ปรึกษาพรรค

ส่วนที่ ๑

คณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นองค์กรหลักในการบริหารพรรค  
โดยเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ และมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์จำนวน  
ไม่น้อยกว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกินเก้าสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย

- (๑) หัวหน้าพรรค
- (๒) รองหัวหน้าพรรค (ไม่น้อยกว่าสามคน)
- (๓) เลขานุการพรรค
- (๔) รองเลขานุการพรรค (ไม่น้อยกว่าสามคน)
- (๕) เภรัณูญิกพรรค
- (๖) โฆษกพรรค
- (๗) กรรมการอื่นๆ



ข้อ ๒๓ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคให้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่ตามลำดับดังนี้

(๑) เลือกตั้งหัวหน้าพรรคหนึ่งคนในการเสนอชื่อผู้เป็นหัวหน้าพรรคต่อที่ประชุมใหญ่ ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน

(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดจำนวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๒๖

(๓) ให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคในตำแหน่งต่างๆ ต่อที่ประชุมใหญ่โดยคำนึงถึงความสามารถ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสมและการเสียสละให้กับพรรคจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กำหนดตาม (๒)

ในกรณีที่จำนวนกึ่งหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นจำนวนที่มีเศษให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ

(๔) ให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่เป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกเป็นกรรมการบริหารพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจำนวนตามที่ที่ประชุมใหญ่กำหนด

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคำนึงถึงการให้มีผู้แทนจากภาคต่างๆ โดยทั่วถึงกัน

ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้ แต่ผู้เสนอชื่อกับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตำแหน่งคราวละห้าปีหรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป

ข้อ ๒๙ กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ดาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ

(๔) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก

(๕) จงใจหรือเจตนาละเลยการแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อทางราชการ

(๖) ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผล และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการบริหารพรรคให้ออก

(๗) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ขององค์ประชุมให้ออก

(๘) เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตามข้อ ๒๘

(๙) เมื่อหัวหน้าพรรคลาออกให้ถือว่าความเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ

(๑๐) ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดถือว่าหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย

เมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสม

เข้าทำหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว แต่ถ้าตำแหน่งที่ว่างลงนั้นเป็นตำแหน่งหัวหน้าพรรค ตาม (๑) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทนและให้มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลง เว้นแต่อายุตำแหน่งหัวหน้าพรรคเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลงตาม (๒) ให้หัวหน้าพรรครักษาการเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสามสิบวัน

หากเกิดกรณีอื่นอันเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ หรือครบวาระและนอกเหนือจากที่กำหนดในข้างต้น ให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจในการเรียกประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสิบห้าวัน

ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ข้อ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

(๑) ดำเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ่พรรค

(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรค

(๓) กำหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตลอดจนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของพรรคและของผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนด ดังนี้

(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยจัดสรรเป็นจำนวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยจัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเป็นรายบุคคล

(๕) ควบคุมไม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง

(๖) ดำเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของพรรค คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมการบริหารต่างๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการต่างๆ ของพรรค

(๘) อนุมัติและขุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองค์กรเสริมสร้างพรรค

(๙) อำนวยความสะดวกต่างๆ และกระทำการหรือสั่งการใดๆ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค

(๑๐) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและรายงานกิจการด้านต่างๆ ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค

(๑๑) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่างๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค

(๑๒) พิจารณารับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค

(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรคในกิจกรรมต่างๆ ของพรรค และคณะทำงานเฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

(๑๔) จัดตั้งแผนกต่างๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดำเนินการตามนโยบายของพรรค และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำพรรคหรือชั่วคราว

(๑๕) แต่งตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่พรรค รองโฆษกพรรค ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่พรรค หรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร

(๑๖) กำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรค และผู้ปฏิบัติงานของพรรค ปฏิบัติ

(๑๗) อำนาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของพรรค

ข้อ ๓๑ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) หัวหน้าพรรค

(ก) เป็นผู้แทนของพรรคตามกฎหมาย และเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของพรรค

(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

(ค) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรค ตลอดจนดำเนินการประชุมใหญ่พรรค

(ง) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการประชุมดังกล่าว

(จ) เป็นผู้ลงนามประกาศนโยบายของพรรค ข้อบังคับพรรค กฎระเบียบ มติของพรรคและคำสั่งพรรค

(ฉ) มีสิทธิยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการบริหารของพรรค หรือคณะกรรมการอื่นๆ เพื่อขอให้มีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจำเป็น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามวันซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ

(ช) ในกรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินการทางการเมืองให้มีอำนาจปฏิบัติการในนามของพรรคได้โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นมติพรรค

(ณ) อำนาจอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับพรรค

(๒) รองหัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(๓) เลขานุการพรรค

(ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรค หรือรองหัวหน้าพรรคในกิจการที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ